

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà thương binh nặng Nguyễn Duy Tôn, số nhà 18, đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình).



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liên ở thôn Hoa Nam, xã Tây Sơn (Kiến Xương).



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà bà Đỗ Thị Ngô, vợ liệt sĩ ở thôn Đông Đô, xã Hồng Giang (Đông Hưng).

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), trong hai ngày 24 - 25/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí: Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Thái Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Phạm Thị Gái (tổ 4, phường Phú Khánh) là vợ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, hy sinh tại mặt trận phía Nam năm 1972 và ông Nguyễn Duy Tôn (số nhà 18, đường Hoàng Công Chất, phường Quang Trung) là thương binh nặng với tỷ lệ thương tật 83%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp to lớn của gia đình liệt sĩ Phạm Hồng Thái, thương binh Nguyễn Duy Tôn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong các gia đình luôn mạnh khỏe, vượt qua khó khăn, tiếp tục đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Thái Bình là một trong những tỉnh đóng góp nhiều sức người, sức của nhất cho cách mạng. Mỗi chiến công của quân và dân ta nước đều có đóng góp của những người con ưu tú tỉnh Thái Bình. Ngày 27/7 hàng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", cùng tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn không gì đo đếm được của các anh hùng liệt sĩ, các tướng

binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đời đời vinh danh, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công và gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các gia đình liệt sĩ, thương binh, thân nhân người có công với cách mạng khẳng định sẽ khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Kiến Xương. Cùng đi có đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Kiến Xương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã đến

thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liên, thôn Hoa Nam, xã Tây Sơn có chồng và con hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thương binh hạng 1/4 Trần Văn Đạt với tỷ lệ thương tật 91%, thôn Trung Bắc, xã Tây Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ và các thành viên trong gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn người có công và thân nhân người có công phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục con cháu luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, từ đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có những hoạt động thiết thực hơn nữa, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chính sách hậu phương quân đội.

Đại diện thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của các cấp, các ngành, khẳng định đây là nguồn động viên để các gia đình chính sách, người có công phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đông Hưng. Cùng đi có đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Đông Hưng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Đỗ Thị Ngô là vợ liệt sĩ Đặng Công Đăng, thôn Đông Đô, xã Hồng Giang và ông Nguyễn Văn Bào, thương binh hạng 1/4, thôn Tân Tiến, xã Hồng Giang.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn cho cách mạng của gia đình liệt sĩ Đặng Công Đăng và thương binh Nguyễn Văn Bào, đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí chúc bà Đỗ Thị Ngô và thương binh Nguyễn Văn Bào cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, là tấm gương sáng giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa để các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đại diện gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động khi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đến thăm, động viên, đồng thời khẳng định sẽ khắc phục mọi khó khăn, luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.

\* Trong ngày 25/7, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tại các địa phương.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; đề nghị các gia đình, đối tượng chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, là tấm gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế để góp phần xây dựng quê hương ngày càng

hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh và huyện, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"

\* Sáng ngày 25/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử cấp quốc gia 21/10, Đền thờ Liệt sĩ xã Thụy Dân và Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo đã đặt vòng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ

quốc và cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân cùng 30 học trò đã mãi mãi nằm lại dưới lòng đất tại Di tích lịch sử cấp quốc gia 21/10. Các đại biểu nguyên đoàn kết, tiếp tục phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thi đua dạy tốt - học tốt, chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

\* Sáng ngày 25/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong tháng 7, Hội Khuyến học phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong và Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thăm, tặng quà 20 nhà giáo cựu thanh niên xung phong; tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Dương, huyện Đông Hưng. Đồng thời, phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tặng 20 suất quà và 1.000 quyển vở cho thân nhân liệt sĩ, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị. Phối hợp với Trung tâm Xét nghiệm Y Tâm, Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế công nghệ cao MEDPROTEC Hà Nội tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 người là thân nhân gia đình chính sách, người có công, hội viên Hội Khuyến học tỉnh, hội khuyến học các huyện, thành phố, hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức gặp mặt, tặng quà 2 cán bộ là con liệt sĩ đang công tác tại Hội Khuyến học tỉnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC HUYỆN...

(Tiếp theo trang 1)

quan tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao; thực hiện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Vũ Thư phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra trong năm 2023.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng thảo luận, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực và các ban HĐND huyện trình kỳ họp.

Buổi chiều cùng ngày, HĐND huyện tiến hành phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình làm sáng tỏ một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thời xem xét, thông qua các nghị quyết và kế hoạch kỳ họp.

\* Trong 2 ngày 24 - 25/7, HĐND huyện Kiến Xương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thông nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

thường trực UBND tỉnh; Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song huyện Kiến Xương đã tổ chức triển khai thực hiện tốt và hoàn thành 68/68 nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 6.100 tỷ đồng, tăng 6,04% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 755,6 tỷ đồng, đạt 52% dự toán huyện giao. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 6 tháng cuối năm, huyện Kiến Xương sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 10,50% trở lên so với năm 2022.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ

trình của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan tư pháp của huyện. HĐND huyện thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thời xem xét, thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

\* Sáng ngày 25/7, HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ sáu đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tới dự.

6 tháng đầu năm 2023, cả hệ thống chính trị huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 10.013 tỷ đồng, tăng 7,39% so với cùng kỳ năm 2022. Có 7/10 khoản thu, sắc thuế thu đạt 50% dự toán năm, bảo đảm theo tiến độ thu. Huyện đã phê duyệt 46 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 165.389,3m<sup>2</sup> với tổng số tiền 34.535 tỷ đồng.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đồng chí lãnh đạo huyện và các phòng chức năng của huyện đã tập trung trả lời các nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm như giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, bảo đảm chất lượng nước sạch, khắc phục tình trạng thiếu nước sạch tại một số địa phương; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do xử lý rác thải bằng lò đốt và chôn lấp; triển khai để án đặt tên đường, tên phố, đánh số nhà trên địa bàn thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã...

HĐND huyện đã thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện và quyết định một số chủ trương: Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2023 hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phê duyệt cơ chế hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn, điện "Thắp sáng đường quê" và hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023 - 2025...

chương trình cho vay kịp thời; tăng cường công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, bảo đảm an toàn công nghệ thông tin và hoạt động thanh toán; tăng cường duy

động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình huy động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu...

VẬN DỤNG HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

đã thực hiện 2.344 lượt tiếp công dân với 4.222 lượt người được tiếp về 1.459 vụ việc; tiếp nhận 2.243 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó 1.802 đơn đủ điều kiện xử lý về 1.513 vụ việc. Các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã tiến hành 72 cuộc thanh tra hành chính, 236 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 934 địa chỉ, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm, vi phạm trên 10,6 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2022 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 gồm 8 chương và 118 điều với nhiều điểm mới, chi tiết như thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra tỉnh, việc xử lý chống chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra... Các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành và triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập đã bộc lộ qua nhiều năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010, tạo hành lang pháp lý để hoạt động thanh tra minh bạch, từng bước chuyên nghiệp, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung nắm bắt những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022, từ đó chủ động tham mưu cho cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất.

DOANH SỐ CHO VAY...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh thống nhất các nhiệm vụ,

giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để đạt được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra như: thường xuyên nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai các